

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0417/ว 196



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

12 ธันวาคม 2549

เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐ
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อัยการสูงสุด
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 34 ลงวันที่ 4 กันยายน 2549

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้นายทะเบียนส่วนภูมิภาคสามารถ
ดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลของผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ
ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) และบุคคลในครอบครัวในสังกัดได้เช่นเดียวกับนายทะเบียนระดับกรม จนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2549 ผ่าน website ของกรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐสามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับความต้องการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลของผู้มีสิทธิ และ
บุคคลในครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล รวมทั้งลดภาระการดำเนินการ
ของนายทะเบียนระดับกรม กรมบัญชีกลางจึงเห็นควรขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียน
ส่วนภูมิภาคออกไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด จากที่กำหนดไว้เดิมให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549 ทั้งนี้ หากกรมบัญชีกลางจะเห็นควรดำเนินการยกเลิกการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนส่วนภูมิภาค
จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในโอกาสต่อไป

อนึ่ง กรมบัญชีกลางใคร่ขอข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียน
ระดับกรม และนายทะเบียนส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับการดูแล และการใช้ “รหัสผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน
(Password)” ของนายทะเบียน ดังนี้

1. นายทะเบียนระดับกรม และนายทะเบียนส่วนภูมิภาคที่กรมบัญชีกลางกำหนด
“รหัสผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน (Password)” ให้ จะต้องดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือ
เพิ่มเติมข้อมูลของผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวในฐานข้อมูลเป็นบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง หากไม่สามารถ

/ดำเนิน ...


ดำเนินการด้วยตนเองได้ เห็นควรให้มีการกำหนดตัวบุคคลผู้ได้รับมอบหมาย คำสั่งหรือเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งหากข้อมูลของผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวที่นายทะเบียนระดับกรม และนายทะเบียนส่วนภูมิภาคยืนยันความถูกต้องของข้อมูลแล้ว (ข้อมูลสมบูรณ์) ภายหลังพบว่าไม่ถูกต้อง และกรมบัญชีกลางได้มีการนำข้อมูลนั้น ไปใช้ประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว ส่วนราชการผู้เบิกระดับกรมมีหน้าที่ติดตามนำเงินที่ได้เบิกจ่ายไปส่งคืนคลัง

2. นายทะเบียนระดับกรม และนายทะเบียนส่วนภูมิภาคที่ได้รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน (Password) จากกรมบัญชีกลางแล้ว ต่อมารหัสผ่านถูกเปลี่ยนแปลงและจํารหัสที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถเข้าระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐได้ ให้ส่วนราชการออกหนังสือประทับตราถึงกลุ่มงานสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลางเพื่อขอรหัสผ่าน (Password) ใหม่ โดยขอให้แจ้งชื่อหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม หน่วยเบิก ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของนายทะเบียน พร้อมแนบคำสั่งที่ส่วนราชการแต่งตั้งนายทะเบียนมาด้วย

3. กรณีส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนทั้งนายทะเบียนระดับกรม และนายทะเบียนส่วนภูมิภาค ให้ส่วนราชการออกหนังสือประทับตราถึงกลุ่มงานสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลางเพื่อขอยกเลิกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน (Password) ของนายทะเบียนเดิม และกำหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน (Password) ของนายทะเบียนใหม่ โดยขอให้แจ้งชื่อหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม หน่วยเบิก ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของนายทะเบียนใหม่ พร้อมแนบคำสั่งที่ส่วนราชการแต่งตั้งนายทะเบียนใหม่ให้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมภพ จันทร์วิพากษ์)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ

โทร. 0-2273-9024 ต่อ 4100, 4684

www.cgd.go.th